

**SỞ Y TẾ THANH HOÁ  
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số 84/TTYT - CV  
V/v tăng cường công tác tiêm chủng  
vắc xin phòng COVID-19

Thiệu Hoá, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**Kính gửi:** Trạm Y tế xã, thị trấn

Thực hiện Công điện số 09-CD/TU ngày 01/6/2022; công điện số 10-CD/TU ngày 17/6/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; công văn số 2731/SYT-NVY ngày 08/7/2022; công văn số 2183/SYT-NVY ngày 06/6/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân trên địa bàn huyện, sớm đạt tỉ lệ bao phủ vắc xin cao cho cộng đồng, nhất là các mũi tiêm cơ bản cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và các mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên, tiến tới đạt và duy trì miễn dịch cộng đồng, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện. Giám đốc Trung tâm Y tế đề nghị trưởng trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau.

1. Tham mưu cho BCD xã, thị trấn tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, nắm chắc danh sách đến từng người dân trên địa bàn về tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19 để có kế hoạch tiêm cụ thể cho từng nhóm đối tượng khi đến lịch tiêm mũi tiếp theo; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Khắc phục mọi khó khăn, huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương.

2. Xây dựng các bài truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với nội dung ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, để cung cấp cho Đài truyền thanh xã/thị trấn thực hiện tuyên truyền cho cộng đồng hiểu về vai trò, mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tuyên truyền lợi ích phòng bệnh, tính an toàn, lịch tiêm và đối tượng cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho Nhân dân.

3. Phân công nhân lực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư hoá chất, chuẩn bị các loại biểu mẫu tiêm chủng, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện tiêm khi có kế hoạch cấp phát vắc xin.

4. Trạm Y tế phải thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng sau tiêm. Rà soát, cập nhật kết quả mũi tiêm lên Hệ thống phần mềm ([tiemchungcovid19.moh.gov.vn](http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn)) để cập nhật đầy đủ mũi tiêm cho đối tượng lên hệ thống. Nắm chắc lịch tiêm mũi tiếp theo của các nhóm đối tượng để tham mưu cho UBND xã/thị trấn báo cáo đối tượng, đề xuất nhu cầu vắc xin triển khai.

5. Là đầu mối tổ chức thực hiện việc tổng hợp, đề xuất nhu cầu vắc xin; tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý đảm bảo đầy đủ theo nhu cầu, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không để tình trạng thiếu vắc xin hoặc vắc xin thừa, hết hạn sử dụng phải hủy bỏ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày về tình hình và kết quả tiêm chủng theo quy định.

6. Nghiêm túc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả tiêm chủng, kết quả sử dụng vắc xin, bơm tiêm sau mỗi đợt triển khai tiêm. Báo cáo bằng văn bản về Trung tâm Y tế Thiệu Hóa để có căn cứ báo cáo Sở Y tế, UBND huyện.

Trên đây là một số nội dung về tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân trên địa huyện. Giám đốc Trung tâm Y tế đề nghị trưởng trạm Y tế các xã/thị trấn triển khai thực hiện theo chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (đề t/h);
- Lưu: VT, KSBT.



**Lê Lương Khang**